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รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดล าพูน ครั้งที่ 2/2562 

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดล าพูน 

…....................................... 
ผู้มาประชุม 
1. นายอรรษิษฐ ์  สัมพันธรัตน์   (ประธาน) ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
2. นายส าเริง  ไชยเสน    รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
3. นายศักดิ์ชัย   คุณานุวัฒน์ชัยเดช  ปลัดจังหวัดล าพูน 
4. นายชัยนรงค ์  วงศ์ใหญ่    หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน  
5. พ.ต.ท.อุทัย  จันทิมา    (แทน) ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดล าพูน 
6. นายเพียรชัย   ดุมดก    (แทน) ขนส่งจังหวัดล าพูน 
7. นายสุรศักดิ์   สกุลวงศ์ธนา   (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าพูน 
8. นายบรรยงสิน  ศรีนวล    (แทน) ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงล าพูน 
9. นายอารักษ์   เทพศิร ิ    ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทล าพูน 
10. นายชีวิน   ศรัทธา    ประชาสัมพันธ์จังหวัดล าพูน 
11. นายเศรษฐา  ทวีกุล    (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
12. นายปรีชา  สมบูรณ์ชัย   ประธานหอการค้าจังหวัดล าพูน 
13. นายพรชัย   พัฒนาพงษ์สถิต   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
14. นายชูพงษ์   พิพัฒน์ไชยศิร ิ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
15. นางสาวเมธินี  ปานเขียน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
16. นายโกสินทร์  นิยะกิจ    ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล 

เพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดล าพูน 
17. พ.ต.ท.เสกสรรค์  ขันค านันต๊ะ   (แทน) ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองล าพูน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
18. ผศ.ดร.ทรงยศ กิจธรรมเกสร   ผู้อ านวยการศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจร 

และขนส่งเมืองภูมิภาค 
19. นายเกรียงไกร  ศิวิลัยช์    ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบ ารุงทางล าพูน 

การรถไฟแห่งประเทศไทย 
20. นางสาวภัชษนัญฑ์ จันตัน    (แทน) ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด  

ส านักงานจังหวัดล าพูน 
21. นางสาวสายน้ าผึ้ง  ธีระศักดิ ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดล าพูน 
22. นายรัฐกรณ ์ ชูยกปิ่น    พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ส านักงานจังหวัดล าพูน 
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ผู้ไม่มาร่วมประชุม 
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน   ติดภารกิจ 
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน   ติดภารกิจ 
3. ดร.นิรันดร์   ด่านไพบูลย์   ติดภารกิจ 
4. รศ.ดร.บุญส่ง   สัตโยภาส   ติดภารกิจ 
5. นายพิรุณ   จันทร์ธรรม   ติดภารกิจ 
6. นางสาวอ าไพ  ไชยพิจิตร   ติดภารกิจ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.             

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ตามที่จังหวัดล าพูนจัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบ

การจราจรทางบกจังหวัดล าพูน (อจร.จังหวัดล าพูน) ครั้งที่ 1/2562    
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหริภุญชัย 
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดล าพูน นั้น 

เพ่ือให้การเกิดการบูรณาการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
มาตรการในการบริหารจัดการจราจรและการขนส่งของจังหวัดล าพูนเป็นไป
ด้ วยความ เรียบร้อย  และมีป ระสิทธิภ าพ  ในวันนี้ จึ ง เชิญ ประชุ ม
คณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดล าพูน เข้าร่วมการประชุมฯ 
ครั้งที่ 2/2562 และได้เชิญผู้แทนจากส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วย 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่  22 

มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลาง
จังหวัดล าพูน 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 ความคืบหน้าในการใช้เส้นทางการเดินรถสาธารณะในเขตเมืองล าพูน        

และเมืองขยาย 
ผู้แทนเทศบาลเมืองล าพนู ส าหรับในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ได้จัดรถไว้บริการจ านวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 

เป็นรถสีเหลืองส าหรับนักท่องเที่ยว 9 วัด ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน    
จอดบริเวณในวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จุดที่  1 (คันที่  1 )         
เป็นรถรางไฟฟ้า ให้บริการเมื่อ ปี 2556 - 2558 จะจอดอยู่หน้าวัดพระธาตุ
หริภุญชัยวรมหาวิหาร (ด้านนอก) ให้บริการฟรี วิ่งตั้งแต่หน้าวัดพระธาตุหริภุญ
ชัยวรมหาวิหาร อ้อมไปสี่แยกข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน อ้อมไป
คลินิคหมอบัญชา ผ่านตลาดหนองดอก ผ่านอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี 
ผ่านสี่แยกประตูลี้ ผ่านประตูท่าขาม แล้ววนมาจอดที่เดิม (คันที่ 2) จอด
หน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย วิ่งไปจนสุดเขตเทศบาลเมืองล าพูน 
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บริเวณสามแยกสถานีรถไฟล าพูน และย้อนกลับมาจุดเดิม ผลปรากฏว่า     
มีผู้ใช้บริการน้อย วันละประมาณ 2 - 3 คนเท่านั้น เดือนหนึ่งยังไม่ถึง 100 คน 
ก็ได้หยุดบริการไป เนื่องจากไม่มีผู้ใช้บริการ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน เนื่องจากเป็นวาระสืบเนื่องที่อยากจะให้เป็นการเดินทางสาธารณะเพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยว ซึ่งเทศบาลเมืองล าพูนได้ให้ข้อมูล ก็คงจะประสาน
เทศบาลเมืองล าพูนว่าน่าจะคงอยู่ แต่จะท าอย่างไร โดยวิธีไหน คงจะต้อง
ศึกษาให้เหมาะสมให้มากยิ่งขึ้น อาจจะใช้เป็นรถส ารองส าหรับนักท่องเที่ยว 

ประธาน ในกรณีวันพุธให้ข้าราชการจอดรถในสถานที่ก าหนด แล้วให้รถไฟฟ้ารับ - 
ส่ง ข้าราชการจากจุดจอดรถ เข้ามาส่งในศาลากลางจังหวัดล าพูน เนื่องจาก
หากรถไฟฟ้าจอดไว้โดยไม่มีการใช้งาน ก็จะมีการเสื่อมสภาพลง 

ผู้แทน สนง.ขนส่ง จ.ล าพูน เห็นด้วยกับผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน เพราะทางส านักงานขนส่งจังหวัด
ล าพูนก็มีการส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทนอยู่แล้ว 

ผู้แทน สนข. เห็นด้วยกับทางจังหวัดล าพูนที่จะน ามาใช้ประโยชน์ ในการรับ - ส่ง 
ข้าราชการ เสาร์ - อาทิตย์ ก็สามารถใช้รับ - ส่ง นักท่องเที่ยวที่วัดพระธาตุ
หริภุญชัยวรมหาวิหาร วิ่งตามสถานที่ท่องเที่ยว และมีข้อเสนอให้จังหวัดล าพูน 
แม้ว่าจะเป็นเมืองรองที่มีศักยภาพ มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย
ครอบคลุมทั้ งทางบก ทางราง และเชื่อมต่อทางอากาศทางสนามบิน
เชียงใหม่ ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาได้สะดวก แม้ว่าปัจจุบันระบบขนส่ง
สาธารณะและการจราจรเมืองล าพูนยังไม่มีปัญหามากนักเมื่อเทียบกับเมือง
ใหญ่ในภูมิภาคอ่ืนๆ แต่ด้วยศักยภาพการท่องเที่ยว และการเติบโตของเมือง
ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต รวมทั้งการมีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  
มีแนวโน้มจะต้องจัดหาพ้ืนที่เพ่ิมเติม จังหวัดล าพูนจึงไม่ควรเป็นแค่เมือง
ทางผ่าน ดังนั้น การพิจารณาเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเดินทางของ
ประชาชนในอนาคต จึงเป็นเรื่องส าคัญเพ่ือให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยง
ครอบคลุมพ้ืนที่ อ านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนทุกกลุ่ม
อย่างทั่วถึง สะดวกปลอดภัย สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งการที่จะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้ต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน กับทั้งกระบวนการ
ของบประมาณ กระบวนการศึกษาระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับ
เมือง และด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของเมือง กระบวนการส ารวจเส้นทาง และ
ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนแนวทางและรูปแบบ
การลงทุนที่ เหมาะสมที่สามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรมได้ จังหวัดล าพูนจึงควรด าเนินการศึกษา
วางแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองล าพูน เพ่ือก าหนดแนว
ทางการพัฒนาทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ควบคู่ไปกับ
การวางแผนพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน หรือ TOD Transil – 
Oriented Development เพ่ือให้เกิดการวางแผนพัฒนาเมืองบริเวณที่เป็น
จุดเดินทางของประชาชน เช่น บริเวณสถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ผ่านที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา รองรับการใช้ประโยชน์ของ    
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ผู้ เดินทางและประชาชนชาวล าพูน ไม่ เป็นเมืองที่ ไร้ชีวิตหรือซบเซา         
ซึ่งเกิดขึ้นหลายๆจังหวัดในตอนนี้ เนื่องจากไม่มีการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่
เมืองที่เหมาะสม ซึ่งการด าเนินการวางแผนดังกล่าวจะต่อยอดให้จังหวัดล าพูน
เป็นเมืองที่น่าสนใจส าหรับนักลงทุน นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มไมซ์ที่จะ
มาจัดประชุม จัดนิทรรศการ หรือมาจัดกิจกรรมเพ่ือนันทนาการ ซึ่งจะช่วย
พัฒนาจังหวัดให้เติบโตและมีรายได้สูง ยกระดับเป็นเมืองหลักของภาคเหนือ
ได้ต่อไป และที่ได้ตรวจสอบสถิติล าดับของ GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด ในภาคเหนือจังหวัดล าพูนเป็นรองแค่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย 
และจังหวัดพิษณุโลก แต่ว่า GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว จังหวัดล าพูน
เป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ และเป็นล าดับที่ 19 ของประเทศ ซึ่งจังหวัด
ล าพูนยังมีประสิทธิภาพที่สมควรเร่งพัฒนายกระดับต่อไป การพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะ และการวางแผนพัฒนาเมืองควบคู่กันไปด้วย จึงเป็นปัจจัย
ดึงดูดที่ส าคัญ การวางแผนเรื่องขนส่งสาธารณะ และเรื่องของเมืองใน
หลายๆจังหวัดที่ด าเนินการก็จะมีวัตถุประสงค์หลักคล้ายๆกันอยู่ประมาณ 
4 ข้อ ดังนี้ (1) จัดท าแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและโครงการ
เชื่อมโยง (2) จัดท าแผนจัดกฎจราจร (3) ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม
เบื้องต้นของโครงการน าร่อง (4) จัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานี     
ซึ่งหน่วยงานของจังหวัด หรืออบจ. หรือเทศบาลเมืองล าพูน สามารถ
ด า เนิ น ก ารดั งกล่ าว ได้ เอ ง  ห รื อ ว่ ามี งบ ป ระม าณ อาจจะว่ าจ้ า ง
สถาบันการศึกษาศึกษาให้ ซึ่งในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ทางส านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร  ได้ท า MOU กับทางคณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เป็นศูนย์วิชาการด้านการขนส่ง
และจราจร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ การศึกษาก็จะท าให้จังหวัดล าพูน 
มีแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาด้านการขนส่งและจราจร การเดินทาง
และการจราจรในเขตเมืองรวมทั้งทิศทางการพัฒนาเมืองในย่านส าคัญๆ 
และรูปแบบที่ควรจะเป็นในอนาคต ควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการขนส่ง
สาธารณะ เพ่ือรองรับโครงข่ายการคมนาคม และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะ
เกิดขึ้นตามมาในอนาคตอีกด้วย เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง เป็นต้น 
เรื่องของการขยายตัวของเมืองที่จะตามมา ก็จะท าให้จังหวัดมีแผนที่จะเป็น
คู่มือส าหรับการพัฒนาต่อไป 

ผศ.ดร.ทรงยศ กิจธรรมเกสร ระบบขนส่งสาธารณะเป็นสิ่งที่ส าคัญมากๆ ส าหรับเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ที่ จะรองรับการเติบ โตของเมือง โดยมีหลักการง่ายๆ คือ เมืองนั้ น            
มีประชากรตอนกลางวันเกิน 200,000 คนขึ้นไป ควรจะเริ่มมีระบบขนส่ง
สาธารณะแล้ว ถ้าหากเกิน 500,000 คน หรือเกิน 1,000,000 คน      
ก็ควรจะมีระบบขนส่งสาธารณะที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จังหวัดเชียงใหม่ที่ทางเรา
ได้ด าเนินการมีประชากรตอนกลางวันเกิน 1,000,000 คน เพราะฉะนั้น
จะต้องการระบบขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งน่าจะมีอยู่ 3 เส้นทางที่เป็น
รถไฟรางเบา ณ วันนี้เท่าที่เราได้มีข้อมูลบ้าง คือว่า ทางจังหวัดล าพูนก็จะมี
เรื่องปัญหาด้านการจราจรบ้างในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และใน
เขตเมืองก็จะคล้ายกับจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูนน่าจะมีประวัติศาสตร์



5 

กับจังหวัดเชียงใหม่อยู่ ในตัวเมืองจังหวัดล าพูนเองก็จะมีเรื่องของเมืองเก่า 
ที่เป็นเสมือนต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย ซึ่งตอนที่ท าจังหวัดเชียงใหม่
ก็จะเป็นโจทย์หลักท าอย่างไรให้รักษาตรงนี้ไว้ และท าให้สิ่งตรงนี้ไม่ได้    
สูญหายไปที่จะเกิดจากการพัฒนาถนนอย่างเดียว การพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะจะช่วยให้สิ่งเหล่านี้ และตอบโจทย์การพัฒนาเมืองในอนาคต    
เราเองอาจจะไม่ต้องรอให้มีปัญหาการจราจรแล้วถึงจะสร้าง การสร้างระบบ
ขนส่งสาธารณะเป็นการป้องกันปัญหาจราจรในตัว 

ผู้แทน สนข. ควรจะมีการศึกษาเบื้องต้นก่อนว่าจะเป็นระบบไหน ใช้กับเส้นทางไหน    
การให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วน ช่วงนอกเวลาเร่งด่วนจะเป็นอย่างไร 
เชื่อมโยงพ้ืนที่ในเมืองกับนอกเมืองบริเวณไหน อาจจะต้องก าหนดโซน      
ที่ถนนเส้นไหน 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน เส้นทางโครงข่ายในเมืองล าพูนเอ้ือต่อการท าการศึกษา สภาพสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ อยากจะให้อาจารย์มหาวิทยาลัย หรือคณะอนุกรรมการชุดนี้ เพราะ
เราจะท าแผนแม่บทในการด าเนินการว่าเมืองเก่าล าพูนเราควรจะให้เป็น
เมืองที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือพลังงานทดแทน สร้างให้นักท่องเที่ยวมา
พัฒนาเมืองเก่า การพัฒนาเมืองเก่าเป็นรูปแบบคงอาคารไว้ แต่การบริการ
ไม่ค่อยพูดถึง เรื่องการจราจรเลยไม่เอ้ือควบคู่กับไป ก็ขออนุญาตว่าทาง
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร มีงบประมาณที่จะศึกษา
การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เมื่อครั้งที่แล้วขอความร่วมมือขอให้ทาง
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรให้ค าแนะน า 

ผู้แทน สนข. ที่ให้ทางส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จัดงบประมาณ
ศึกษาให้ ปี พ.ศ. 2563 ไม่น่าจะทัน แต่ตั้งใจว่าถ้าจะศึกษาให้ในจังหวัด
ภาคเหนือ อาจจะศึกษาเป็นกลุ่มจังหวัด อาจจะมีจังหวัดล าพูน จังหวัด
ล าปาง และจังหวัดเชียงราย เพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่เราศึกษาไปแล้ว 
ศึกษาทีเดียวเพ่ือจัดให้มีแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและ
พัฒนาพื้นที่เมือง ในปี พ.ศ. 2564  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.2 ความคืบหน้าในการก่อสร้างทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 106           
กับถนนอ้อมเมืองบริเวณแยกเหมืองง่า  

ผู้แทนแขวงทางหลวงล าพูน ในส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างทางเชื่อมสามแยกเหมืองง่า ขณะนี้ได้มีการ
ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกขนาด
ใหญ่ ค าว่า ขนาดใหญ่ ก็หมายความว่า มีความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ไฟฟ้า แสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร ระบบระบายน้ า แขวงทางหลวงล าพูน
ได้มีการท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมประมาณกลางเดือนที่ผ่านมา โดยเชิญทุก
ภาคส่วนเข้าร่วมหารือ ผู้ เข้าร่วมการประชุมให้ความเห็นชอบทุกท่าน 
ขั้นตอนต่อไปก็จะด าเนินการหาตัวผู้รับจ้าง 
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ฝ่ายเลขาฯ ขอฝากเรื่องการประกาศ เนื่องจากมี 2 สัญญา ต้องด าเนินการประกาศ 2 สัญญา
พร้อมกัน ถ้าได้บริษัทเดียวกันก็ดี แต่ถ้าได้ 2 บริษัท ทางผู้ควบคุมงานต้อง
ท าหน้าที่หนักขึ้น เพราะว่าเป็นการสร้างเพ่ือเชื่อมต่อขยายมาจากความ
รับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งตรงนั้นจะมีประเด็นร้องเรียนอยู่ 
ขอฝากประเด็นนี้ไว้ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.3 ความคืบหน้าในการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟบนทางหลวง
หมายเลข 114 ตอนดอยติ – ล าพูน 

ผู้แทนแขวงทางหลวงล าพูน ในส่วนการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 114 
ตอนดอยติ - ล าพูน ตอนนี้ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว รอเซ็นต์สัญญา 
เนื่องจากผู้รับจ้างต้องไปเซ็นต์สัญญาที่กรมทางหลวง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.4 ความคืบหน้าในการก่อสร้างถนนสายใหม่ จากสายมหิดล จังหวัด
เชียงใหม่ - จังหวัดล าพูน ที่เคยศึกษาไว้เป็นเมืองแฝดไปยังกรมทางหลวง 

ผู้แทนแขวงทางหลวงล าพูน ความคืบหน้าถนนสายใหม่ สายมหิดล จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดล าพูน 
ตอนนี้สถานะเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ได้น าเสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีหนังสือผ่านไปทางเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ก็รายงานเพียงว่าโครงการนี้มีการคัดค้านจากประชาชน และ
กรมทางหลวงได้ด าเนินการขยายทางหลวงหมายเลข 11 จาก 4 ช่อง
จราจรเป็น 6 ช่องจราจร ก็ยังไม่มีความชัดเจนในการจะผลักดันต่อหรือ
ยกเลิก แขวงทางหลวงล าพูนก็ประสานไปยังกรมทางหลวงก็ยังไม่มีความ
ชัดเจน ก็อยากจะหารือคณะอนุกรรมการฯ ว่า เห็นควรจะมีหนังสือ
สอบถามโดยตรงไปทางกรมทางหลวงไหม 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ส าหรับความคืบหน้าทางแขวงทางหลวงล าพูนนั้น เป็นการประชุม
คณะรัฐมนตรี ครั้งที่นายกรัฐมนตรีมาเยือนจังหวัดสุโขทัย ส่วนความคืบหน้า
ต่อมาที่ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมทั้ง กรอ. ได้ขอความ
คืบหน้า เส้นทางที่มีการคัดค้านจะอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วงแหวนมหิดล
ตรงที่บิ๊กซีวงแหวนรอบกลาง เนื่องจากจังหวัดล าพูนเป็นเมืองท่องเที่ยว
เมืองรอง แล้วมีเส้นทางที่เชื่อมต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ ตอนนี้ก็ใช้เส้นทาง
เลียบทางรถไฟ (Local Load) ในขณะที่เส้นทางหลวงหมายเลข 11 ขยาย 
จาก 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร และจังหวัดล าพูนก็ชี้แจงว่าถ้าเป็น
ลักษณะนี้รอให้จังหวัดเชียงใหม่คัดค้าน จังหวัดล าพูนก็ไม่มีโอกาสเชื่อมโยง 
เพราะเส้นทางนี้กรมทางหลวงเป็นผู้ศึกษา เมื่อคนที่เดินทางมาจังหวั ด
เชียงใหม่ เมื่อลงสนามบินแล้ว สามารถที่จะมาเมืองรองได้ ต้องสามารถมา
ได้อย่างรวดเร็ว ก็มีเส้นทางหลายเส้นทางอยู่ เส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทาง
จังหวัดล าพูนสายใหม่กับจังหวัดเชียงใหม่ แต่ในส่วนจังหวัดเชียงใหม่พัฒนา
เป็นวงแหวนที่ 1 วงแหวนกลาง วงแหวนที่ 3 วงแหวนที่ 4 แต่ ไม่มีทาง
เชื่อมจังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดล าพูน จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดเชียงใหม่ - อ าเภอฝาง ลักษณะที่เป็นเส้นทแยงออกมา ก็เลยเป็น
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วงรอบแค่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูนก็เลยขออนุญาตว่า เขตในจังหวัดล าพูน
เพียง 14 กิโลเมตร ที่จะไปถึงเส้นทางวงแหวนหมายเลข 3 ที่จะผ่านแหล่ง
ท่องเที่ยวอยู่ที่บ้านถวาย และเข้ามาสู่ทางเลี่ยงเมืองของจังหวัดล าพูน    
การใช้งบประมาณไม่ถึง 1,000 ล้านบาท ในการด าเนินการ ซึ่งทุกคน     
ก็เห็นด้วยว่าน่าจะท าช่วงจังหวัดล าพูนไปเชื่อมวงแหวน 3 ก่อน โดยท าจาก
จังหวัดล าพูนไปหาจังหวัดเชียงใหม่ ไม่อยากจะให้ท าจากจังหวัดเชียงใหม่ 
มาหาจังหวัดล าพูน งั้นจังหวัดล าพูนจะไม่พัฒนาสักที จังหวัดล าพูนก็ไม่มี
แหล่งจะไปเชื่อมจังหวัดเชียงใหม่ได้ เพราะเราเริ่มต้นจากจังหวัดเชียงใหม่ 
ในที่ประชุมก็เห็นด้วยและให้ท าหนังสือแจ้งไปยังกรมทางหลวง เผื่อจะได้ตัด
เป็นเฟส 1 เฟส 2 เฟส 3 ขอฝากผู้แทนแขวงทางหลวงล าพูนให้ท ามติที่
ประชุม ก็ขอความร่วมมือว่าจะท าการส ารวจจากจังหวัดล าพูน ไปเชื่อมวง
แหวนรอบ 3 และขอแจ้งความประสงค์ของจังหวัดล าพูนไปให้กรมทางหลวง
จะได้ไหม 

ผู้แทนแขวงทางหลวงล าพูน จะขอน าประเด็นนี้แจ้งกรมทางแขวงอีกที ในส่วนนี้จะขอน าเรียนเพ่ิมเติม 
ในการเตรียมความพร้อม ในส่วนของจังหวัดล าพูนที่เตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับของทางจังหวัดเชียงใหม่ ตอนนี้ก็จะมีโครงการปรับปรุงทางหลวง
เป็น 4 ช่องจราจร จากแยกป่าสักไปถึงแยกสะปุ๋ง ตอนนี้ทางกรมทางหลวง
ส่งกองส ารวจออกแบบเข้ามาส ารวจคิดค่างานเรียบร้อยแล้ว  ตอนนี้
ด าเนินการอยู่ในขณะนี้จะปรับจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร      
ในวงเงิน 600 ล้านบาท และอีกโครงการหนึ่งก็จะต่อจากแยกสะปุ๋งไป   
ท่าวังพร้าว เป็นสายทางเดียวกันระยะ 10 กว่ากิโลเมตร ซึ่งจะท าเป็น      
4 ช่องจราจร วงเงิน 400 ล้านบาท ตอนนี้อยู่ระหว่างกองส ารวจออกแบบ 
กรมทางหลวง เข้าเก็บรายละเอียดงาน และอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นทางหลวง
หมายเลข 106 สายอ าเภอลี้ – จังหวัดล าพูน ตอนนี้กรมทางหลวงส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ามาส ารวจเก็บค่างานแล้วในระยะ 19 กิโลเมตร ก็จะท าการ
ปรับปรุงในส่วนที่เป็นทางที่มีปริมาณการจราจรเยอะก่อน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 4.1 โครงการรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย - เชียงใหม่ 
ผู้แทน สนข.  โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย - เชียงใหม่ ระยะทาง 189 กิโลเมตร 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย ปรับปรุงข้อมูลตามความเห็น
ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการ สศช. พิจารณา จากนั้นจึงประมวลเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป เรื่องนี้ทางส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้เสนอ
เรื่องไปที่กระทรวงคมนาคมแล้ว ทางกระทรวงคมนาคมก็มีหนังสือแจ้งไปยัง
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อขอความเห็นทาง
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา ข้อมูล
เบื้องต้นเห็นว่าทางการรถไฟแห่งประเทสไทยควรจะท าข้อมูลเพ่ิมเติมตาม
ความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ปั จจุบั นอยู่ ระหว่างการรถไฟแห่ งประเทศไทยปรับปรุงข้อมู ลอยู่           
ส่วนรายงาน EIA ของรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย - เชียงใหม่ ก็อยู่ระหว่าง
ปรับปรุงตัวรายงานเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ในทาง
รถไฟทางคู่สายเหนือที่ผ่าน ครม. แล้วก็จะมีทางคู่ช่วงเด่นชัย - เชียงราย - 
เชียงของ ที่ ครม. อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ส่วนทางคู่
ช่วงเด่นชัย - ล าพูน - เชียงใหม่ ก็เตรียมเสนอ ครม. ส าหรับแนวเส้นทาง
ของทางคู่ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ เส้นทางจะปรับแนวใหม่ช่วงสถานีห้างฉัตร 
ถึงช่วงก่อนเข้าเขตเมืองล าพูน ทางคู่เส้นใหม่ก็จะไม่มีสถานีขุนตาน สถานีทา
ชุมภู สถานีหนองหล่ม เนื่องจากว่าเป็นแนวใหม่ ก็จะเจาะอุโมงค์ใหม่ 
จ านวน 4 อุโมงค์ อุโมงค์ที่ 1 ยาว 285 เมตร อุโมงค์ที่ 2 ยาว 7,272 เมตร 
อุโมงค์ที่ 3 และ 4 ยาว 600 เมตร สถานีในจังหวัดล าพูนมี 3 สถานี ได้แก่ 
สถานีแม่ทา สถานีล าพูน และสถานีป่าเส้า ตามแผนจะเปิดใช้บริการในปี 
พ.ศ. 2567 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน  ฝากทางส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าพูน ประสานกับ
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่องผังเมืองรวมล าพูน  
ในแนวคิดอยากจะให้ขบวนรถไฟมีจ านวนที่เหมาะสมวิ่งระหว่างเชียงใหม่ - 
ล าพูน - ล าปาง ผู้รับบริการก็จะใช้ได้ดีขึ้น จะได้ไม่ต้องรอนาน เพราะ
ปัจจุบัน 3 ชั่วโมงขบวนหนึ่ง ผู้รับบริการก็ใช้ไม่เยอะ แต่ถ้ามีขบวนเยอะขึ้น
ก็จะมีผู้ใช้บริการเยอะขึ้น 

ผู้แทน สนข. ข้อเสนอที่จะจัดให้มีขบวนสายสั้นวิ่งเชื่อมเชียงใหม่ – ล าพูน หรือว่า
เชียงใหม่ - ล าพูน - ล าปาง ทางส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร จะน าเรียนกระทรวงคมนาคมแจ้งให้การรถแห่งประเทศไทยรับไป
พิจารณา ในส่วนของรถไฟความเร็วสูง ปัจจุบันตัวรายงาน EIA ของรถไฟ
ความเร็วสูงพิษณุโลก - เชียงใหม่ เห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติแล้ว เมื่อเดือนเมษายน 2562 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  5.1 การปิดถนนเลียบล าเหมืองกลาง บริเวณถนนสายเลี่ยงเมืองโครงการ

ก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมือง สาย ค1 และ ค3 (เหมืองง่า - ท่าจักร) 
ฝ่ายเลขาฯ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดล าพูนได้รับการร้องเรียน แจ้งว่า ผู้ร้องจะได้เปิดขาย

อาหารบริเวณถนนเลียบล าเหมืองกลาง ติดถนนสายเลี่ยงเมืองโครงการก่อสร้าง
ถนนสายเลี่ยงเมือง สาย ค1 และ ค3 (เหมืองง่า - ท่าจักร) ต่อมาได้มีหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องน าแท่งปูนแบริเออร์มาปิดกั้นบริเวณทางเข้า - ออกร้านของผู้ร้อง 
และเกรงว่าลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการจะไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากต้อง
ไปกลับรถเป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เบื้องต้นจังหวัดล าพูนได้แจ้งให้
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าพูน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 

ผู้แทน สนง.โยธาธิการฯ บริเวณที่ผู้ร้องเรียน คือ บริเวณ 4 แยกโรงพยาบาลล าพูน อยู่ฝั่งตรงข้ามกับ
โรงพยาบาลล าพูน จากเดิมเป็น 6 แยก ตั้งแต่เปิดใช้ไฟสัญญาณจราจรก็ปิด 
2 แยก ที่เป็นฝั่งโรงพยาบาลล าพูนและล าเหมืองกลาง บ้านผู้ร้องจะอยู่ฝั่ง
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ตรงข้ามกับโรงพยาบาลล าพูน จากการตรวจสอบเบื้องต้นบ้านผู้ร้องจะอยู่
จากแท่งปูนแบริเออร์เข้ามาประมาณ 200 เมตร ปัจจุบันผู้ร้องยังไม่ได้ขาย 
แต่เป็นการจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ี จากการได้ลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบก็ได้พูดคุย
กับผู้ร้อง ว่า ทางผู้ร้องมีวัตถุประสงค์เปิดร้านขายอาหาร ถ้าหากไม่เปิดแท่ง
ปูนแบริเออร์ ลูกค้าไม่สามารถเข้ามาซื้ออาหารได้ ต้องขับรถเพ่ือไปกลับรถ
ประมาณ 2 กิโลเมตร เลยอยากจะให้ทางราชการเปิดแท่ งปูนแบริเออร์          
ทางส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าพูน ขอน าเรียนในที่ประชุม      
เพ่ือพิจารณา 

ฝ่ายเลขาฯ ในการด าเนินการคงต้องมีข้อมูลและแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลแจ้งให้กับผู้ร้องได้ทราบ ตามแผนต้องเปิดไหม 

ผู้แทน สนง.โยธาธิการฯ การปิดสืบเนื่องมาจาก 7 วันอันตราย ถ้าไม่ปิด 2 แยกนี้ จะมีอุบัติเหตุ
ค่อนข้างเยอะ ตากการตรวจสอบพ้ืนที่แล้ว ทางส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดล าพูน เห็นว่ากรณี ถ้าจะเปิดจะเปิดเฉพาะฝั่ งตรงข้าม
โรงพยาบาลล าพูน จะเปิดให้ เข้าและออก แต่ในกรณีออกจะต้องปิด
เครื่องหมายจราจร คือ ไม่ให้เลี้ยวขวา ก็คือบังคับให้เลี้ยวซ้าย แต่ก็มีข้อ
กังวลว่าเนื่องจากการตรวจสอบผู้ขับขี่ยานพาหนะแถวนี้ไม่ค่อยระมัดระวัง
เรื่องกฎการจราจรเท่าไหร่ 

ประธาน ขอให้ทางส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าพูน ตอบข้อร้องเรียน
กับผู้ร้อง พร้อมหาแนวทางการแก้ไข และต้องมีการชี้แจงเหตุผลที่เปิดได้
หรือไม่ได้ ไม่ได้เพราะอะไร 

ฝ่ายเลขาฯ แจ้งผู้ร้องเบื้องต้นทราบ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ว่าได้ส่งเรื่องให้ทาง
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าพูน พิจารณาแล้วความคืบหน้า
จะแจ้งให้ทราบต่อไป ต้องขอให้ทางส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ล าพูน ท าข้อมูลเพ่ือจะได้แจ้งให้กับผู้ร้องทราบว่ามีแนวทางแก้ไขปัญหา
ต่อไปอย่างไร 

มติที่ประชุม มอบหมายให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าพูน แจ้งข้อมูล
ตอบกลับให้ผู้ร้องทราบ พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข 

 5.2 ขอความช่วยเหลือจัดระเบียบการจราจรบริเวณตลาดจตุจักรล าพูน 
เนื่องจากมีการจัดตลาดนัดในวันพุธและวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ 

ฝ่ายเลขาฯ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดล าพูนได้รับการร้องเรียน แจ้งว่า ชาวบ้านผู้ใช้ถนน    
ขอความช่วยเหลือจัดระเบียบการจราจรบริเวณตลาดจตุจักรล าพูน 
เนื่องจากมีการจัดตลาดนัดในวันพุธและวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ ท าให้
การจราจรบริเวณดังกล่าวติดขัด อีกทั้งมีการจอดรถในบริเวณที่ห้ามจอด 
อันอาจก่อให้ เกิดอุบัติเหตุได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ ใช้ถนนและ         
ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว เบื้องต้นแจ้งให้ต ารวจภูธรจังหวัดล าพูน       
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณา
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
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    โกสินทร์ นิยะกิจ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายโกสินทร์ นิยะกิจ) 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

ผู้แทนต ารวจภูธรจังหวัดล าพูน ในพ้ืนที่ตรงนี้เป็นพ้ืนที่ของ สภ.เหมืองจี้ ทางต ารวจภูธรจังหวัดล าพูนจะได้
เร่งรัด สภ.เหมืองจี้ ให้ตรวจสอบและรายงานเพ่ือจะได้รายงานให้จังหวัด
ทราบต่อไป 

แขวงทางหลวงชนบทล าพูน เนื่องจากปากทางเข้าตลาดจตุจักรเป็นความรับผิดชอบของแขวงทางหลวง
ชนบท ถ้าจะให้แขวงทางหลวงชนบทท าเครื่องหมายจราจรตรงไหน ก็ยินดี
ร่วมมือกับ สภ.เหมืองจี้ 

มติที่ประชุม ขอให้ต ารวจภูธรจังหวัดล าพูนเร่งรัดการตรวจสอบและรายงานให้จังหวัด
ทราบด้วย 

ระเบียบวาระท่ี 6         เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ฝ่ายเลขาฯ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดล าพูน 

(อจร.จังหวัดล าพูน) ครั้งที่ 3/2562 ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

       รัฐกรณ์ ชูยกปิ่น ผู้จดบันทึกการประชุม 
 (นายรัฐกรณ์ ชูยกปิ่น) 

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 


